

Số: 233/TBKL-UBND

Ea Kar, ngày 31 tháng 8 năm 2018

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết luận của Hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong trường học, năm học 2018-2019**

Ngày 22/8/2018, UBND huyện Ea Kar tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong trường học, năm học 2018-2019. Tham Hội nghị có các đồng chí: Dương Huy Toàn, Phó chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Hồng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế XH, Ban Pháp chế của HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục & Đào tạo, Thanh tra, Lao động - Thương binh xã hội, Kinh tế - Hạ tầng, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình; Đại diện lãnh đạo UBND và Kế toán thu của các xã, thị trấn, Hiệu trưởng và Kế toán của 84 trường học đóng trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện việc thu – chi tại các trường học, năm học 2017-2018 và các văn bản của các cấp hướng dẫn việc thực hiện các khoản thu trong trường học, năm học 2018-2019. Sau khi nghe: Báo cáo của phòng Tài chính – Kế hoạch về công tác đầu tư xây dựng năm học 2017-2018 và kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng các trường học trên địa bàn huyện năm học 2018-2019; báo cáo tham luận của các đơn vị trường học: Trường THPT Ngô Gia Tự, Trường THCS Hùng Vương, Trường TH Lê Quy Đôn, Trường Mầm non Ngọc Lan; báo cáo tham luận của UBND các xã: Cư Bông, Cư Ni. Ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, góp ý của đại diện Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, để công tác triển khai các khoản thu trong nhà trường năm học mới 2018-2019 được đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tránh tình trạng lạm thu, huy động đóng góp không đúng mục đích, trái với các qui định, gây dư luận không tốt làm ảnh hưởng đến công tác dạy và học trong các nhà trường. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp kết luận và chỉ đạo như sau:

1/ Đề nghị UBND các xã, thị trấn và các nhà trường hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong trường học, năm học 2018-2019 của các cấp, ngành đến Ban đại diện cha mẹ học sinh để đảm bảo thực hiện việc thu, chi trong trường học công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc cơ chế miễn giảm đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định.

2/ Giao cho phòng Giáo dục & Đào tạo huyện chủ trì (phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch và cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền) ban hành văn bản hướng dẫn thật cụ thể, chi tiết để hướng dẫn cho các địa phương, các nhà trường thống nhất các khoản thu để phục vụ cho công tác dạy và học. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc và giám sát việc thực hiện thu, chi trong các nhà trường để chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót kịp thời. Đối với các khoản thu như: Tiền giữ xe đạp, tiền vệ sinh, tiền chăm sóc cây xanh, tiền bảo vệ... căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của từng trường và sự thống nhất của chính quyền địa phương, của Ban đại diện cha, mẹ học sinh để thực hiện công khai, minh bạch.

3/ Giao cho phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì (phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ các văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền) ban hành văn bản hướng dẫn cho các địa phương, các nhà trường thực hiện thu, huy động đóng góp trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng các quy định của pháp luật (*thực hiện đúng theo Pháp lệnh 34*).

4/ Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Giáo dục & Đào tạo, Thanh tra huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và giám sát chặt chẽ việc thu, chi tại các trường học; Hiệu trưởng các nhà trường tổ chức triển khai và tuyệt đối không để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện.

5/ UBND huyện kính đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện quan tâm theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong trường học, năm học 2018-2019. Văn phòng HĐND & UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện để theo dõi, chỉ đạo và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân cấp để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ VN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Phòng GD & ĐT huyện, Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường học trên địa bàn huyện;
- Lãnh đạo VP.HĐND &UBND và Chuyên viên;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Trọng Thắng**